

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VINFAST CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG ĐẠI LÝ ĐẦU TIÊN TẠI TRUNG ĐÔNG

Muscat, ngày 31/7/2024 – VinFast Auto và Công ty Bahwan Automobiles and Trading (BAT) chính thức khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại thị trường Oman. Sự kiện không chỉ là cột mốc đánh dấu hoạt động của cửa hàng VinFast đầu tiên tại khu vực Trung Đông mà còn là bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng toàn cầu của nhà sản xuất xe điện Việt Nam.

Tọa lạc tại khu vực trung tâm thủ đô Muscat, cửa hàng VinFast được thiết kế hiện đại, sang trọng với diện tích 303 m², mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các mẫu xe điện thông minh của VinFast, bao gồm VF 6, VF 7, VF 8, và VF 9. Với thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành ấn tượng, các mẫu xe điện của VinFast hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lái xe hoàn toàn mới cho khách hàng tại Oman cũng như khu vực Trung Đông.

Bên cạnh việc trải nghiệm các mẫu xe trưng bày, khách hàng khi ghé thăm cửa hàng đại lý của VinFast tại Oman sẽ nhận được sự tư vấn nhiệt tình đến từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của công ty BAT. Thông qua việc khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại Oman, VinFast đang tích cực hiện thực hóa cam kết đem các giải pháp di chuyển xanh và thông minh tới khu vực Trung Đông.

Ông Tạ Xuân Hiền, Tổng Giám đốc VinFast Trung Đông, chia sẻ: *“Sự kiện khai trương cửa hàng đại lý đầu tiên tại Oman đánh dấu cột mốc quan trọng của VinFast tại khu vực Trung Đông. Với sự hợp tác của BAT, đại lý giàu thâm niên và uy tín hàng đầu tại Oman, chúng tôi tin rằng, VinFast sẽ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng tại thị trường này thông qua những trải nghiệm lái xe điện thú vị, thông minh và an toàn nhất”.*

Ông Sheikh Abdullah Bahwan, Giám đốc điều hành công ty Bahwan Automobiles and Trading, chia sẻ: *“Chúng tôi rất vui mừng khi được khai trương cửa hàng đầu tiên của VinFast tại khu vực Trung Đông. Mọi quan hệ hợp tác với VinFast, nhà sản xuất xe điện tiên phong đến từ Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu và tầm nhìn của BAT trong việc giới thiệu các công nghệ ô tô hiện đại và bền vững tại Oman. Chúng tôi cam kết thúc đẩy việc phổ cập xe điện nhằm góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn và bền vững hơn cho đất nước.”*

Thị trường xe điện tại Oman được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong những năm tới nhờ nhiều sáng kiến của Chính phủ khuyến khích người dân sử dụng xe điện nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu khí thải carbon, và hạn chế tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Trong năm 2024, VinFast mạnh mẽ mở rộng và để lại dấu ấn tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, châu Âu, các quốc gia trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, cùng khu vực Trung Đông và châu Phi./.

Về VinFast

VinFast là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup, với tầm nhìn trở thành thương hiệu xe điện thông minh thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng xe điện toàn cầu. Được thành lập vào năm 2017,

VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại, có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam với mức độ tự động hóa lên đến 90%.

Cam kết mạnh mẽ với sứ mệnh vì một tương lai xanh cho mọi người, VinFast không ngừng sáng tạo, mang đến sản phẩm chất lượng, đẳng cấp, nền tảng dịch vụ thông minh, trải nghiệm khách hàng xuất sắc cùng chiến lược giá hợp lý, qua đó truyền cảm hứng đến khách hàng toàn cầu cùng chung tay cho một tương lai di chuyển thông minh và một hành tinh phát triển bền vững. Tìm hiểu thêm tại: <https://vinfastauto.com>

Về Bahwan Automobiles and Trading (BAT)

BAT là công ty thành viên của Bahwan International Group, một Tập đoàn uy tín sở hữu hơn 45 công ty con với hơn 2000 nhân viên trên khắp Vương quốc Oman, Khu vực Vịnh Ba Tư, Bắc Phi và Nam Á. Tập đoàn này hiện đang sở hữu hơn 40 thương hiệu với các lĩnh vực kinh doanh đa dạng bao gồm ô tô, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, giải pháp sân bay, giải pháp logistics, thiết bị xây dựng, thiết bị công nghiệp, dịch vụ thu nợ, giải pháp an ninh cao cấp, thiết bị khảo sát, thang máy và giải pháp đỗ xe.